

Sóc Trăng, ngày 21 tháng 01 năm 2021

Số: /STNMT-VP

Về việc triển khai thực hiện công
văn số 82/UBND-NC ngày 15/01/2021
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc
Trăng

Kính gửi: Lãnh đạo các Phòng thuộc Sở và các đơn vị trực thuộc Sở.

Căn cứ công văn số 82/UBND- NC ngày 15/01/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng, về việc tăng cường phòng ngừa, ngăn chặn và đấu tranh đối với các hành vi vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021.

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng có ý kiến chỉ đạo như sau:

Lãnh đạo các Phòng thuộc Sở và các đơn vị trực thuộc Sở, căn cứ chức năng, nhiệm vụ chủ động phối hợp các đơn vị liên quan; Ban Chấp hành các Đoàn thể cơ quan tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, vận động cán bộ công chức, viên chức và người lao động chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, nhất là quy định không sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo. Đề nghị lãnh đạo các phòng thuộc Sở, các đơn vị trực thuộc Sở quan tâm tổ chức triển khai quán triệt, nội dung ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đến toàn thể cán bộ công chức, viên chức, lao động cơ quan.

(Đính kèm theo công văn số 82/UBND- NC ngày 15/01/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng).

Giao trách nhiệm cho lãnh đạo các Phòng thuộc Sở và các đơn vị trực thuộc Sở phối hợp triển khai, tổ chức thực hiện nghiêm túc, nếu buông lỏng trong chỉ đạo, không kiên quyết ngăn chặn, xử lý triệt để các vi phạm về pháo, để xảy ra tình trạng đốt pháo tràn lan trong đêm giao thừa sẽ phải chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở. Đồng thời chủ động báo cáo kết quả thực hiện về Văn phòng Sở trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 **chậm nhất là ngày 15/02/2021.**

Giao Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường theo dõi, đôn đốc thực hiện tổng hợp kết quả, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng *(qua Phòng*

Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội – Công an tỉnh, số 294, đường Lê Hồng Phong, phường 3, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng) trước ngày 17/02/2021./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC

